

Số: /UBND-ĐCXĐ
V/v Chiếm dụng lòng, lề đường để
phoi rom rạ và nông sản gây mất
ATGT trên các tuyến đường

Xã Quang Trung, ngày tháng 5 năm 2024

Kính gửi: Trưởng các thôn.

Thực hiện Công văn số 71/C.Ty 472-QLĐB&ATGT ngày 15/4/2024 của Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ 472 khu quản lý đường bộ II về việc chiếm dụng lòng, lề đường để phoi rom rạ và nông sản gây mất ATGT trên các tuyến Quốc lộ.

Hiện nay các thôn trên địa bàn xã Quang Trung đã và đang chuẩn bị vào mùa thu hoạch nông sản. Tình trạng người dân sử dụng lòng, lề đường để phoi rom rạ và nông sản, tuốt lúa và đốt rom rạ đã diễn ra khá phổ biến ở nhiều năm trước trên các tuyến Quốc lộ, các trục đường giao thông trên địa bàn xã; đặc biệt các tuyến đường giao thông chính, gây tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Việc sử dụng lòng lề đường, vỉa hè đặt máy tuốt lúa, phoi rom, rạ, thóc và sản phẩm nông sản, đặt các vật cản trên đường làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông; đặc biệt là đốt rom rạ trên mặt đường làm hư hỏng kết cấu mặt đường, làm hạn chế tầm nhìn, gây mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường.

Để hạn chế tình trạng vi phạm như đã nêu trên và nghiêm túc thực hiện Quy định Pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về Quy định trách nhiệm của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

UBND xã Quang Trung giao: Công chức Địa chính - Xây dựng xã, thường xuyên kiểm tra, phối hợp với Trưởng các thôn, Đội KT quy tắc đô thị kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Công chức Văn hoá - XH xã tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã để người dân được biết và nghiêm túc thực hiện. Đề nghị trưởng các thôn tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân chấp hành Pháp luật về giao thông đường bộ và đề nghị về UBND xã để xử lý nghiêm những cá nhân cố tình vi phạm theo quy định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban ATGT thị xã Bim Sơn (để báo cáo);
- Đội kiểm tra QTĐT (để phối hợp);
- CC VH-XH xã (để tuyên truyền);
- Lưu: VP, ĐC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Văn Thông